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รายงานการประชุมคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

ณ เทศบาลตําบลศรีสุนทร 
วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

----------------------------- 
ผู�มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ   นายกเทศมนตรี    
๒. นายชัยศักด์ิ  มุลิกะบุตร   รองนายก    
๓. นายสุนัย  ป!"นชัยศิริ   รองนายก      
๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ&   เลขานุการนายก  

 
ผู�ไม/มาประชุม 

๑. นายสรวิศ  โสดรักษา   ท่ีปรึกษานายกฯ 
 
ผู�เข�าร/วมประชุม 

๑.นางสมจิต  หลิมพัฒนวงศ&   ปลัดเทศบาล  
๒.นางวิไลลักษณ&  แซ2ตัน   นักบริหารงานคลัง 
๓.นางนฤมล  ณรงค&ทอง   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
๔. นายประพิษ  หนูเพชร   นักบริหารงานช2าง  
๕.นางสาวสุจินดา  กองแก8ว   นักบริหารงานท่ัวไป รกท.หัวหน8าสํานักปลัด 

  ๖. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ&   เจ8าพนักงานสาธารณสุข รกท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
ประธาน   เม่ือท่ีประชุมพร8อมแล8ว กระผมขอเป!ดการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
    ไม2มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ประธาน   มอบหมายให8เลขานุการนายก สรุปให8ท่ีประชุมฟ@งอีกครั้ง และขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ การจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณอนุสาวรีย&ฯ 
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ประธาน ขอมอบหมายให8กองช2างประสานแขวงการทางภูเก็ต ให8ติดตามเรื่องการให8ตีเส8นจราจร
ขาวแดงบริเวณท่ีกีดขวางการจราจรริมถนนสายหลัก และเรื่องการต้ังร8านค8าบนทางเท8า
ด8วย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
๓.๒ เรื่องสรุปค2าใช8จ2ายงานคอนเสิร&ตการกุศล ปู พงษ&สิทธิ์ 

ประธาน   ขอให8ผอ.กองคลัง ชี้แจง 
ผอ.กองคลัง สําหรับการจัดคอนเสิร&ต เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีผ2านมานั้น กองคลังซ่ึงได8รับ

มอบหมายให8จัดทําบัญชีรายรับ รายจ2าย นั้น บัดนี้ ได8ดําเนินการแล8วเสร็จดังรายละเอียด
ท่ีได8แจกให8ทุกท2าน โดยสรุปมีรายได8หลังหักค2าใช8จ2าย ท้ังสิ้น  ๓๒๔,๑๗๙.- บาท จึงขอ
แจ8งให8ท่ีประชุมทราบ เพ่ือจะได8ดําเนินการตามวัตถุประสงค&ต2อไป 

ประธาน ขอให8กองคลังนําเงินเข8าบัญชีกองทุนไว8ก2อนในเบ้ืองต8น และขอมอบหมายให8รองชัยศักด์ิ 
มุลิกะบุตร เปJนประธานคณะกรรมการฯ ในการนําเงินไปใช8จ2ายตามวัตถุประสงค&ต2อไป  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
๓.๓ เรื่องการเป!ดตลาดสดศรีสุนทร 

ประธาน   ด8วยคณะผู8บริหารเทศบาลมีนโยบายท่ีจะให8เป!ดตลาดสดศรีสุนทร บริเวณหมู2บ8านเทพ 
สุนทร จึงขอหารือว2าควรจะดําเนินการอย2างไร 

ท่ีประชุม มีความเห็นว2าควรให8เอกชนประมูลไปดําเนินการ แต2เริ่มแรกเราต8องดําเนินการเองก2อน
เปJนเวลา ๑ ปK แล8วค2อยให8เอกชนมาประมูลเม่ือตลาดเปJนท่ีรู8จักอย2างกว8างขวางแล8ว  

ประธาน   เห็นด8วย และขอมอบหมายให8 ผอ.กองช2างออกแบบเพ่ือซ2อมแซมตลาดสดศรีสุนทรไว8ก2อน  
เพ่ือหางบประมาณไปซ2อมแซม เพ่ือจะได8ทําการเป!ดตลาดของเทศบาลต2อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๔ เรื่องขุดลอกคู คลอง สาธารณะในตําบล 

ประธาน ในขณะนี้ มีงบกลางสํารองจ2ายเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ ล8านบาทเศษ ดังนั้น จึง
เห็นควรให8ดําเนินการขอใช8เครื่องจักรกลจากหน2วยงานต2าง ๆ แต2เทศบาลเปJนผู8เบิกค2า
น้ํามันเชื้อเพลิง และค2าเบ้ียเลี้ยงให8แก2ผู8ปฏิบัติงานด8วย 

ปลัดเทศบาล การขุดลอกคู คลอง เปJนหน8าท่ีของกองช2าง จึงขอให8พิจารณามอบหมายกองช2างไป
ดําเนินการตามวัตถุประสงค&ต2อไป และสามารถเบิกค2าใช8จ2ายได8จากเงินสํารองจ2าย
ดังกล2าวซ่ึงเปJนอํานาจการใช8จ2ายของนายกเทศมนตรี ฉะนั้น ขอให8ทําบันทึกเสนอเพ่ือให8
นายกลงนามอนุมัติใช8เงินสํารองจ2ายต2อไป 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 
วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน ให8กองสาธารณสุขฯเร2งดําเนินการวางถังขยะถนนสวยด8วยถังบริเวณถนนศรีสุนทรด8วย 

โดยให8วางเปJนระยะตามความเหมาะสม  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ รับทราบ ถือปฏิบัติ 
ประธาน ขอหารือเรื่องงบ สปสช.ว2าจะจัดซ้ือเตียงคนปOวยแบบท่ีหมุนข้ึนลงได8 เพ่ือให8ผู8ปOวยได8ยืม

ไปใช8จะได8หรือไม2 
ปลัดเทศบาล ไม2ว2างบ สปสช. หรืองบเทศบาล เราไม2สามารถจัดซ้ือพวกวัสดุได8 ไม2ว2าจะเปJนรถเข็น 

เตียง แม8กระท่ังฟ@นปลอม หรือไม8เท8าสําหรับผู8สูงอายุก็ซ้ือให8ไม2ได8 เพราะถือว2าเปJนการ



 

ส2งเสริม บําบัด ฟPQนฟู ซ่ึงเปJนหน8าท่ีของหน2วยงานด8านสาธารณสุข ไม2ใช2
สปสช.ก็ไม2สามารถดําเนินการได8

ท่ีประชุม รับทราบ
 

ประธาน   เม่ือไม2มีเรื่องอ่ืนใดแล8ว กระผมขอป!ดประชุมและขอขอบคุณผู8เข8าประชุมทุกท2าน
 
ป9ดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ 
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ส2งเสริม บําบัด ฟPQนฟู ซ่ึงเปJนหน8าท่ีของหน2วยงานด8านสาธารณสุข ไม2ใช2
ก็ไม2สามารถดําเนินการได8 

รับทราบ 

เม่ือไม2มีเรื่องอ่ืนใดแล8ว กระผมขอป!ดประชุมและขอขอบคุณผู8เข8าประชุมทุกท2าน

 น. 

ลงชื่อ       ผู8จดรายงานการประชุม
 (นางสาวสุจินดา  กองแก8ว) 

  รก.หัวหน8าสํานักปลัด     
 

ลงชื่อ      ผู8ตรวจรายงานการประชุม
 (นางสมจิต  หลิมพัฒนวงศ&) 

       ปลัดเทศบาล   

ส2งเสริม บําบัด ฟPQนฟู ซ่ึงเปJนหน8าท่ีของหน2วยงานด8านสาธารณสุข ไม2ใช2หน8าท่ี และงบ 

เม่ือไม2มีเรื่องอ่ืนใดแล8ว กระผมขอป!ดประชุมและขอขอบคุณผู8เข8าประชุมทุกท2าน 

ผู8จดรายงานการประชุม 

ผู8ตรวจรายงานการประชุม 


